



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## กรมชุดใหม่เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ,แนวหน้า ,ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน ,hfocus , innnews , PPTVHD36 ,ch3plus ,ch7 ,ไทยรัฐ , SpringNews , thestandard)

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ จำนวน 34 คน เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนทำหน้าที่ โดยน้อมรับพระบรมราโชวาทขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และขยันทำงานเพื่อประเทศชาติ

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดเผยภายหลังเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสตรัสให้กำลังใจ เชื่อมมั่นว่าท่านนายกฯ จะทำหน้าที่ได้ดี ตามที่เราได้ถวายสัตย์ปฏิญาณจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและบ้านเมือง และปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)

- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. กล่าวว่า เบื้องต้นจะเดินทางเข้ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ตามกำหนดการในวันจันทร์ที่ 11 ก.ย.นี้ ส่วนภารกิจนโยบายที่จะดำเนินการนั้นยังไม่มีการพูดคุยกับทางรมว.สธ. ดังนั้นจึงขอปรึกษาหารือแนวทางกันก่อน

## นโยบายสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ใน สธ. หลังจากนั้น นายกฯ ได้มอบนโยบายชัดเจนว่าเราคือรัฐบาลของประชาชน ต้องคำนึงถึงประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ดังนั้นกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินของ สธ. อะไรที่ส่งผลดีกับประชาชนอยู่แล้วก็ทำต่อไป แต่อะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองของประชาชนได้ดีขึ้นก็ต้องดำเนินการ ดังนั้นจึงมุ่งเป้าหมายที่ประชาชนทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจรวมถึงสติปัญญา ส่วนที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการทำงานร่วมกันนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะมีความเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวง โดยเฉพาะในช่วงแรกที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล เราตั้งใจมุ่งมั่นที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ รวมถึงต้องวางโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไอทีจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง

## เฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ในจ.ชลบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก., ข่าวสด, thereporters , newtv, thebangkokinsight, sondhitalk, thereporters)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง กรณีน้ำมันดิบจากทุ่นเทียบเรือ รั่วไหลลงทะเล เมื่อวันที่ 3 ก.ย.66 ที่ผ่านมา ว่า กรมอนามัยมอบหมายให้กองอนามัยฉุกเฉินติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมถึงศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประสานงานร่วมกับทีมสสจ.ชลบุรี อปท. และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพ รวมทั้งเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารโลหะหนักจากน้ำมันในสถานประกอบการเสี่ยง รวมทั้งควบคุม กำกับ การจัดการด้านสุขภาพอาหารสุลักษณะของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเร่งสื่อสารสร้างการรับรู้ประชาชนในการเลือกซื้ออาหารและวัตถุดิบทางทะเลอย่างปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs, aec-tv-online2)

-กรมควบคุมโรค เปิดข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพกรณีน้ำมันรั่วไหลลงทะเล โดยอาการเฉียบพลัน เช่น เป็นลมหมดสติ ผื่นหนังเกิดระคายเคือง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน แสบตา ส่วนอาการระยะยาว คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น ไอ เจ็บหน้าอก เจ็บคอ หายใจลำบาก และสมรรถภาพปอดลดลง, ระบบประสาท มีอาการปวดศีรษะ มึนงง เดินเซ นอนไม่หลับ ทั้งนี้ หากสัมผัสผิว ตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที และห้ามกินปลาทะเล หรือสัตว์ทะเลที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาด

-สสจ.ชลบุรี แจ้งประชาชนในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และเขตอำเภอกะสีชัง จากเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมัน หากมีอาการทางเดินหายใจ อาหารเป็นพิษ ระคายเคืองแสบตา คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ให้ไปพบแพทย์ทันทีได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา หรือโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ รพ.แหลมฉบัง และรพ.กะสีชัง

\*

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ขอ รมว.สธ. ช่วยเหลือกรณี รพ.ฉัตยาผิต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-น.ส.สุภิญญา อายุ 35 ปี มารดาของเด็กวัย 4 ขวบ ที่รพ.เอกชนชื่อดังเมืองตรังฉัตยาผิตประเภท กล่าวว่ ขอสสจ.ตรัง ช่วยติดตามการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีความเป็นมาอย่างไร ระบบผิดพลาดอย่างไร คุณหมอ เกสซ์ พยาบาลมีการรับคำสั่งมาแบบไหน พร้อมยืนยันทาง รพ.ยังไม่ติดต่อกลับมา รวมถึงไม่รับข้อเสนอขอรพ.เอกชน เสนอเยียวยาจำนวน 8 แสนบาท และรักษาฟรี 2 ปี ซึ่งมองว่มันเป็นมูลค่าที่ยังไม่เหมาะสมกับสิ่งที่น้องเจอ ทั้งนี้ ขอฝากรมว.สธ.คนใหม่ ให้ลงมาองปัญหาถึงเรื่องที่เกิดขึ้น สำหรับผู้ให้บริการในสถานพยาบาลหรือภาคเอกชน อยากให้ตรวจเข้มในส่วนองระบบเป็นสำคัญ</p> <p>-นพ.สินชัย รองคช นพ.สสจ.ตรัง กล่าวถึง ความคืบหน้าการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่ายังไม่มื่ออะไรคืบหน้า และความคืบหน้าเรื่องการตกลง ไม่ขอย่ง โดยให้ทางแม่ของเด็ก และรพ.เอกชนตกลงกันเอง ในส่วนองทางพยาบาลที่ฉัตยา ให้เด็ก สสจ.ทำเรื่องส่งไปยังสภาพยาบาลแล้ว รวมถึงเกสซ์กรให้ทางสภาเกสซ์กรพิจารณาเอง ทางสสจ.ไม่ได้ยุ่งเกี่ยว</p>	-
<p><b>ตำแหน่งนักสาธารณสุข</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ the coverage</p> <p>-นายรัชกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เผย ที่ประชุมคกก.กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คกก.กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคกก.กลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) มีมติเห็นชอบให้กำหนดบุคลากรตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นตำแหน่งภายใต้โครงสร้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ อบจ. อบต. และเทศบาล ให้เสร็จภายใน ต.ค. 2566 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ทันทีในปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้ นักวิชาการสาธารณสุขที่สังกัด สธ. ต้องรอดูและติดตามกันต่อไป เนื่องจากโครงสร้างอัตรากำลังคนของ สธ. ที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ต้องใช้เวลาทำโครงสร้างใหม่นาน และเตรียมผลักดันเพื่อให้เกิดการพิจารณาบรรจุตำแหน่งนักสาธารณสุขในหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงกระทรวงอื่นๆ ต่อไป เพื่อช่วยเหลือเพื่อสมาชิกที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุขทั่วประเทศ</p>	-
<p><b>โครงการอบรมพัฒนาด้านการตรวจสอบภายในฯ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (fb Thai Today News)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. มอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในการอบรม “โครงการอบรมพัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ว่า กระบวนการตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	-
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคจากฝุ่น PM 2.5 และจัดทำแผนบูรณาการรองรับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน ฮอลล์ 1 รร.ที่อปปแลนด์ จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 การบูรณาการจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกันจะเป็นพลังในการจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ช่วงเดือนพ.ย.66-เดือนเม.ย.67 อยู่ในช่วงวิกฤตเฝ้าระวัง ป้องกัน และการหยุดเฝ้ายังคงเป็นมาตรการที่สำคัญ</p>	-
<p><b>การใช้งานพันเทียมให้ปลอดภัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, ผจก., สยามรัฐ, thebangkokinsight, hfocus, tnews, thereporters, thansettakij, fm91bkk, newtv, tnn)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตน์วณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใส่พันเทียม หากพบพันเทียมชำรุด ชยับ หลวมหรือหลุดง่าย ไม่ควรใส่หรือใช้งานต่อ ควรรีบไปพบทันตแพทย์เพื่อทำการแก้ไข อย่าปล่อยให้ถึงอันตรายถึงชีวิต หากพันเทียมหลุดลงในคอหรือกลืนลงช่องท้อง</p>	-
<p><b>แนะเคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thereporters, thailandplus)</p> <p>- นพ.กุลธนิต วรรณรัตน์ ผอ.กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำเคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายใจด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน เช่น การฝึกฝนจิตใจ พักผ่อนให้เพียงพอ ควรเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของตับให้ดีขึ้น ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างร่างกายและจิตใจ จะทำให้สุขภาพกายและจิตใจแข็งแรง มีประสิทธิภาพ และห่างไกลจากโรคที่มีสาเหตุมาจากความเครียด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เพิ่มบริการสิทธิบัตรทอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, isaranews, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. ได้ประสานความร่วมมือกับสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเดินหน้านโยบาย "บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือแล็บ ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วม ให้บริการใกล้บ้าน (Lab Anywhere)" โดยมี สปสช.เขต ทำหน้าที่เป็นผู้จัดเครือข่าย ซึ่งคลินิกฯ จะให้บริการเจาะเลือด เก็บส่งตรวจ พร้อมทำการตรวจวิเคราะห์ผล ทั้งกรณีมารับบริการที่คลินิกฯ หรือให้ไปเจาะเลือดที่บ้าน ส่วนกลุ่มเป้าหมายบริการ ในกรณีผู้ป่วยนอก เป็นสิทธิบริการเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทป่วยโรคเรื้อรังที่มีใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยบริการที่ดูแล ส่วนกรณีบริการเก็บส่งตรวจที่บ้าน กำหนดเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารับบริการที่หน่วยบริการเท่านั้น ส่วนบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดูแลประชาชนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล กำหนดให้บริการ 2 รายการ คือ 1. บริการตรวจทดสอบปัสสาวะ ในกรณีสงสัยว่าการตั้งครรภ์ 2. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ด้วยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ สำหรับอายุ 50-70 ปี ทุก 2 ปี</p>	-
<p><b>ผอ.สรรส.คนใหม่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thecoverage, hfocus, news1live)</p> <p>- คณะกรรมการ สรรส. ออกคำสั่งแต่งตั้ง นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2566 นี้ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สรรส. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป ระยะเวลาจ้างรวม 3 ปี</p>	-
<p><b>โรคฝีดาษวานร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- รศ.ทวิตา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. เผยสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในเขต กทม. ว่า เดือน ส.ค. มีผู้ป่วยประมาณ 80 ราย ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นกว่าในเดือน ก.ค. และ มิ.ย. จากข้อมูลเห็นว่าเป็นเฉพาะกลุ่ม มักจะอยู่ในเขตที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ง กทม. มีเครือข่ายกลุ่มลักษณะนี้อยู่เยอะมาก เช่น ฟาร์ม Swing Thailand ทำงานร่วมกันตลอด ในเรื่องการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ใน กทม. ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยที่สุดอยู่ที่ 18 ปี ซึ่ง กทม. มีคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK Pride Clinic) เปิดอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และยังมีย่านที่สามารถสื่อสารกับสถานศึกษาในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเจริญพันธุ์</p>	-
<p><b>ยาชุดไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptv, postjung, bugaboo)</p> <p>- หมอแล็บแพนด้า เผย วารสารการแพทย์ชื่อดัง The Lancet เผยแพร่บทความชี้ยาแบบผิดๆ เสี่ยงต่อยา โดยใช้ภาพประกอบเป็น "ยาชุด" ที่มีภาษาไทยกำกับและไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา นอกจากการกินยาชุดเหล่านี้แล้ว ยังฝากเตือนไปยังยาขง ยาหม้อ รวมถึงยาลูกกลอนที่โฆษณาขายผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมและวิทยุที่อันตรายไม่แพ้กัน จึงขออย่าซื้อยาชุดมารับประทาน อย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หากเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรโดยตรง และการจำหน่ายยาชุดในร้านขายของชำถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากพบเห็นการจำหน่ายดังกล่าวหรือผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และสายด่วน อย. 1556</p>	-
<p><b>จี๊ะ นงผณีพ้อป่วยบวมจากสเตียรอยด์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, postjung, ch7, amarintv, thaipbs, kapook, ch3, thethaiger, tnews)</p> <p>- 'จี๊ะ' นงผณี มหาดไทย ได้โพสต์คลิปพาคุณพ่อบุไปโรงพยาบาล หลังคุณพ่อเกิดอาการบวมสเตียรอยด์ ตุ่มแผลขึ้นตามผิวหนัง พร้อมเตือนอย่าสั่งยา อาหารเสริมตามที่วิ ตามวิทยุ ที่ไม่มี อย.</p>	-